

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง "เกย์ : กระบวนการพัฒนาและธำรงเอกลักษณ์รักร่วมเพศ" เพื่อต้องการทราบถึงแบบแผนที่บุคคลดำเนินไปสู่การยอมรับ เอาความหมายของความเป็นรักร่วมเพศให้กับเอกลักษณ์ของตน ตลอดจนการรักษาเอกลักษณ์นั้นให้มีความคงทน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ (1) ศึกษาว่าในกระบวนการที่นำไปสู่การบ่งชี้ลักษณะและนิยามความหมายให้แก่เอกลักษณ์ บุคคลจะต้องผ่านขั้นตอนที่ต่อเนื่องอย่างไรบ้าง (2) ศึกษาว่าภาวะเงื่อนไขทางสังคมและประสบการณ์สำคัญใดบ้างที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการได้มาและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เกย์

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพได้ถูกนำมาใช้สำหรับการศึกษาภาคสนามกับผู้รักร่วมเพศ ซึ่งเป็นประชากรตัวอย่างจำนวน 10 คน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประกอบกับการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ข้อมูลจากจุดยืนของผู้รักร่วมเพศเอง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทปบันทึกเสียงและการจดบันทึก

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นได้ยึดกรอบแนวคิดทฤษฎีปฏิบัติสังสรรค์สัญลักษณ์นิยม เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพราะการศึกษาครั้งนี้มุ่งประเด็นไปที่กระบวนการตีความ การนิยามความหมาย และการเชื่อมโยงความหมายกับแนวโน้มทางเพศของผู้รักร่วมเพศ อันก่อให้เกิดการพัฒนาเอกลักษณ์เกย์ โดยผลของการศึกษาพบว่ากระบวนการพัฒนาและธำรงเอกลักษณ์รักร่วมเพศ จะมีลักษณะเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและผ่านเงื่อนไขสำคัญของการยอมรับความหมาย และประเภททางสังคมแบบรักร่วมเพศมาให้กับตนเองใน 4 ขั้นตอนคือ

1. ขั้นตอนการเกิดความรู้สึกว่าตนแตกต่างจากผู้อื่น อันเป็นจุดเริ่มของการรับค่านิยมรักร่วมเพศ โดยบุคคลจะรับรู้ว่าคุณสมบัติพฤติกรรมของ เขาบางประการแตกต่างไปจากชายทั่วไปในสังคม อันทำให้เขาได้รับการตอบสนองจากผู้ร่วมปฏิบัติสังสรรค์ในลักษณะที่ผิดแผกไปจากคนอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการที่บุคคลถูกระบุว่า เป็นผู้รักร่วมเพศ จากค่านิยมใดค่านิยมหนึ่งด้วย

2. ขั้นตอนการแยกความรู้สึกและการกระห่างอกจากเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่บุคคลเข้าสู่ภาวะของการสงสัยตนเองว่าอาจจะเป็นเกย์ แต่เขาไม่สามารถที่จะรับค่านิยมรักร่วมเพศมาให้กับตนเองได้ ทั้งนี้เพราะค่านิยมดังกล่าวได้ถูกประทับรอยมลทินจากสาธารณชน ว่าเป็นความผิดปกติหรือ เป็นความ เบี่ยงเบนของสังคม ดังนั้นผู้รักร่วมเพศจึงต้องพยายามหาเหตุผลต่าง ๆ เพื่อมาอ้างอิงกับตนเองถึงการแสดงพฤติกรรมรักร่วมเพศของเขา เพื่อปฏิเสธ เอกลักษณ์และรอย

มลทินทางสังคม

3. ขั้นตอนการเปิดเผยตัว ก็คือการได้มาซึ่งเอกลักษณ์รักร่วมเพศ โดยบุคคลยอมรับกับตนเองว่าเขาคือผู้รักร่วมเพศ ซึ่งจะสัมพันธ์กับการเข้าสู่โลกของเกย์ ที่ทำให้ผู้รักร่วมเพศได้พบกับบุคคลนัยสำคัญหรือบุคคลอ้างอิงของเขา ได้ทดสอบถึงความเป็นรักร่วมเพศของตนเอง และเรียนรู้ถึงความหมายตลอดจนแบบแผนในการดำเนินชีวิตเกย์ อันถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญของการก่อตัวของ เอกลักษณ์รักร่วมเพศ

4. ขั้นตอนการยึดมั่นผูกพันต่อ เอกลักษณ์ เป็นการตัดสินใจเลือกเอาวิถีชีวิตเกย์มาเป็นส่วนหนึ่งของแบบแผนในการดำเนินชีวิต โดยไม่อาจจะละทิ้งความรัก และความผูกพันต่อความสัมพันธ์และ เอกลักษณ์รักร่วมเพศได้ จนต้องธำรงรักษาไว้ เงื่อนไขสำคัญก็คือ ผู้รักร่วมเพศขาดแนวโน้มมุ่งทางเพศต่อเพศตรงข้าม โดยไม่สามารถสร้างความรักความใคร่กับเพศหญิงได้ ดังนั้นการที่จะยึดถือ เอกลักษณ์รักสองเพศ หรือรักต่างเพศจึงเป็นไปได้ยาก นอกจากนั้นการที่ผู้รักร่วมเพศสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกทางสังคม โดยปรับพฤติกรรมเพื่อผสมผสานให้เข้ากับโลกของรักต่างเพศ อันเป็นการช่วยลดรอยมลทินจากสังคม ประกอบกับการเข้าสู่โลกของเกย์ ซึ่งมีวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มสมาชิกชาวเกย์คอยสนับสนุนความรู้สึกและพฤติกรรม ย่อมจะทำให้ เอกลักษณ์รักร่วมเพศ เกิดความมั่นคง